



ข่าว **กรมการปกครอง**

**ทำบัตรเด็กได้แล้วทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป**

นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ที่จะมผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คือ การกำหนดอายุของบุคคลสัญชาติไทยที่จะต้องมึบัตร คือ ให้ผู้มีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์ จะต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน (กรณีผู้มีอายุระหว่าง ๗ ปีบริบูรณ์จนถึงก่อนครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นขอมีบัตรภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หรือหากมีความจำเป็นกระทรวงมหาดไทยจะขอขยายระยะเวลาออกไปได้)

ดังนั้น การกำหนดให้บัตรมีอายุ ๘ ปี การกำหนดบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นคำร้องขอมีบัตรขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ของผู้ที่อายุไม่ถึง ๑๕ ปีบริบูรณ์ เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ ยื่นคำขอ แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลที่ยื่นคำขอด้วยตนเอง และได้มีการกำหนดโทษการยื่นคำขอมีบัตรเกินกำหนด กรณีขอมีบัตรครั้งแรก ได้สัญชาติไทย ต่ออายุบัตร บัตรหาย บัตรชำรุด เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ยื่นขอมีบัตร ภายใน ๖๐ วัน จะมีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท และกรณีผู้ถือบัตรไม่มีบัตรแสดงเมื่อพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ผู้ถือบัตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท อนึ่ง กลุ่มบุคคลที่จะต้องยื่นคำขอมีบัตรตามกฎหมายใหม่นั้น เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี ถึงก่อนครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จึงไม่สะดวกที่จะไปยื่นคำขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกกรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลที่ต้องมีบัตร โดยจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ตามสถานศึกษาต่างๆ เริ่มดำเนินการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยเริ่มดำเนินการโรงเรียนนาร่อง ๔ แห่ง ในวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คือ

- ๑) โรงเรียนราชพิพิธ แขวงราชพิพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- ๒) โรงเรียนวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- ๓) โรงเรียนวัดกุฎี (นันทาภิวัฒน์) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- ๔) โรงเรียนสันติวิทยาย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย เพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่จะนำไปสู่การมีสิทธิรับบริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นต้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ Call Center ๑๕๔๔๘



เอกสารเผยแพร่ที่ ๒๓ / ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

